
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังท่ี  1/2566 

เมื่อวันท่ี  11  สิงหาคม  2566 

ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสิทธิพล ชัยโย ประธานสภาฯ สิทธิพล ชัยโย  

๒ นายกุศล สุโพธิ์ รองประธานสภาฯ กุศล สุโพธิ์  

๓ นายทองแดง คำมะบาล สมาชิก อบต. หมู่ ๖ ทองแดง คำมะบาล  

๔ นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ สมาชิก อบต. หมู่ 8 สัมฤทธิ์  นามพายัพ  

๕ นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ 5 สมพูล จันทะวะฤทธิ์  

๖ นายปัญญา ต้นแปะ สมาชิก อบต. หมู่ 7 ปัญญา ตน้แปะ  

๗ นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง สมาชิก อบต. หมู่ 3 สุทธิกานต์ เปรมทอง  

8 นายศิรพิล หินกอก สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศริิพล หินกอก  

9 นางสาวสุภนดิา ซื่อสัตย์ เลขานุการสภา อบต. สุภนดิา ซื่อสัตย์  

 

ราชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพโรจน์ ภูศรี นายก อบต. ไพโรจน์ ภูศรี  

๒ นายบุญกว้าง กุลสุวรรณ์ รองนายก อบต. บุญกว้าง กุลสุวรรณ์  

๓ นายณรงค์ สสีุจารย์ รองนายก อบต. ณรงค์ สีสุจารย์  

4 นายพิชัย  ภูศรี เลขานุการนายกฯ พิชัย  ภูศรี  

5 นายคำ  แสงหม้อ ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 3 คำ  แสงหม้อ  

6 นายพรชัย  พิกุล รก.ผอ.โรงเรียนหนองฉันเพลฯ พรชัย  พิกุล  

7 นางกฤษติยา  มาแสวง ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 8 กฤษติยา  มาแสวง  

8 นายอนุวัฒน์  เหง่าแก้ว ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 1 อนุวัฒน์  เหง่าแก้ว  

9 นายบุญคง  สเีสน ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บุญคง  สเีสน  

10 นางสมภาร  บุญมาหล้า ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สมภาร บุญมาหล้า  

11 นางสาวพัชรี  สีมาพล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน พัชร ีสมีาพล  

12 นางอรุณี วรุณชัยพร หัวหนา้สำนักปลัด อรุณี วรุณชัยพร  

13 นางนาวา เย็นเสนาะ ผอ. กองคลัง นาวา เย็นเสนาะ  

14 นางปะจนิดา อุย้กระโทก รองปลัด อบต. ปะจนิดา อุย้กระโทก  

15 นางวิไลวรรณ  ศรีนา ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ที่ 6 วิไลวรรณ  ศรีนา  

16 นายสมประสงค์ วรรัตน์ ผูช่้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 สมประสงค์ วรรัตน์  

17 นางสาวยุภาพร  แสงดารา ผอ.กองการศกึษาฯ ยุภาพร  แสงดารา  
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ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

18 นางสาวอรทัย แพงคำแหง นักวชิาการตรวจสอบภายใน อรทัย แพงคำแหง  

19 นายณรงค์ฤทธิ์ โกพล ผอ. กองช่าง ณรงค์ฤทธิ์ โกพล  

20 นางพรพณา งวงช้าง นักทรัพยากรบุคคล พรพณา งวงช้าง  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อได้เวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจนับองค์ประชุมและเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มาครบองค์

ประชุมแล้วจึงได้เชิญนายสิทธิพล   ชัยโย  ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ  

ประธานสภาฯ กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา อบต. หัวทุ่ง คนใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้ง

แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน  2  คน  คือ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 และสมาชิกสภา 

อบต. หมู่ที่ 8 และให้ทั้ง 2 ท่านได้แนะนำตัวเองต่อที่ประชุม  ดังนี้ 

1. นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

2. นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2566  วันที่  

20   มิถุนายน  2566 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ในที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  20  

มิถุนายน  2566  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแก้ไข

เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอแจ้งต่อที่ประชุมได้

และถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข กระผมก็ขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ

และรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวนี ้ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา  

    3.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง   เรื่อง  

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  วาระที่ 1 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก  อบต. หัวทุ่ง  แถลงรายละเอียดคำชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อ

    พิจารณาต่อไป 

นายไพโรจน์  ภูศรี  ได้เสนออ่านคำแถลงพรอ้มรายละเอียด หลักการและเหตุผลแห่งร่างขอ้บัญญัติ 

(นายก อบต.หัวทุ่ง)  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ที่ประชุมสภา อบต.หัวทุ่งได้รับทราบและพิจารณา 
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    ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  สรุปได้ดังนี้ 

    1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ  วันที่  3  

    สิงหาคม  พ.ศ. 2566   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

    1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน  42,690,284.21  บาท 

    1.1.2 เงินสะสม       จำนวน    45,899,749.18  บาท 

    1.1.3 เงนิทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน  13,735,796.07  บาท 

    1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน    1 

    โครงการ   รวม   194,000 บาท 

    1.1.5 รายการกันเงนิไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ    รวม  

    -    บาท       

    1.2  เงินกู้คงค้าง จำนวน  0.00 บาท     

    2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    2.1 รายรับจรงิ  จำนวน   28,860,851.79  บาท  ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร               จำนวน      73,883.42 บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 202,426.60 บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน  158,705.68   บาท 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน  0.00 บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน  130,089.80  บาท 

    หมวดรายได้จากทุน  จำนวน      351.00  บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  16,518,206.29 บาท 

    หมวดเงินอุดหนุน  จำนวน  11,777,189.00 บาท 

    2.2   เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน   

           6,634,0000.00  บาท 

    2.3   รายจ่ายจรงิ  จำนวน  23,529,324.35 บาท  ประกอบด้วย 

     งบกลาง  จำนวน     8,084,747.10  บาท 

     งบบุคลากร  จำนวน      8,432,014.00  บาท 

     งบดำเนินงาน  จำนวน      4,337,064.30  บาท 

     งบลงทุน  จำนวน      1,111,380.00  บาท 

     งบเงินอุดหนุน  จำนวน      1,549,118.95  บาท 

     งบรายจ่ายอื่น  จำนวน            15,000.00  บาท 

    2.4   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  

     จำนวน  4,810,030.00  บาท    
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    2.5   มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่    

     จำนวน    1,308,800.00 บาท 

    2.6  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน  0.00  บาท

    2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จำนวน 0.00  บาท 

ส่วนรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจรับและการตั้งร่างงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กระผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 

กระผมขอมอบหมายใหน้ักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้อ่านรายละเอียดให้ที่

ประชุมได้รับทราบแทนนะครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชญินักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อ่านชี้แจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับ

ทราบเพื่อพิจารณาต่อไปได้เลยครับ 

นางสาวพัชร ี สีมาพล ได้อ่านรายละเอียดแห่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน) 2567  ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณา สรุปได้ ดังนี้ 

 ประมาณการรายรับ  ปี  2567  รวมจำนวน 30,000,000.00 บาท 

    1. รายได้จัดเก็บเอง  รวมทั้งสิ้น 567,000.00  บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร               จำนวน 72,400.00  บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน     222,600.00  บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน  170,000.00  บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน           101,000.00  บาท 

    หมวดรายได้จากทุน   จำนวน     1,000.00  บาท 

    2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม

    ทั้งสิ้น   17,383,000.00  บาท 

     หมวดภาษีจัดสรร จำนวน   17,383,000.00  บาท 

    3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้งสิ้น  

    12,050,000.00  บาท  ประกอบด้วย 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  12,050,000.00  บาท   

    การจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นี ้ ได้ 

    ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด มท  0804.2/ว 

    5147  ลว  9  มิถุนายน  2566  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    รวมทั้งหนังสอืสั่งการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

    ประมาณการรายจ่าย  ตัง้งบประมาณรายจ่าย  รวมจำนวนทั้งสิน้   

    30,000,000.-  บาท ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล  คือ  รายรับ

    เท่ากับรายจ่าย   
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    โดยสรุปรายละเอียดการตัง้บประมาณ ดังนี้ 

     งบกลาง  จำนวน   9,457,420.00 บาท 

     งบบุคลากร  จำนวน  10,578,060.00 บาท 

     งบดำเนินงาน  จำนวน  6,050,780.00 บาท 

     งบลงทุน  จำนวน   3,071,400.00 บาท 

     งบเงินอุดหนุน  จำนวน    842,340.00 บาท 

     งบรายจ่ายอื่น  จำนวน            0.00 บาท 

    แยกประมาณการรายจ่าย    ตามแผนงาน 11 แผนงาน  ดังนี้ 

    ด้านบริหารงานทั่วไป  แยกเป็น  

     - แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน      10,843,340.00 บาท 

     -แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน   290,000.00 บาท 

    ด้านบริการชุมชนและสังคม แยกเป็น 

     -แผนงานการศึกษา จำนวน  2,497,680.00 บาท 

     -แผนงานสาธารณสุข จำนวน     949,220.00 บาท 

     -แผนงานสังคมสังเคราะห ์ จำนวน       30,000.00 บาท 

     -แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน     810,000.00 บาท 

     -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   จำนวน   

       250,000.00  บาท 

    ด้านการเศรษฐกิจ   แยกเป็น 

     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    จำนวน  4,346,260.00  บาท 

     -แผนงานการเกษตร  จำนวน   10,000.00 บาท 

    ด้านการดำเนินงานอื่น แยกเป็น 

     -แผนงานงบกลาง  จำนวน   9,457,470.00   บาท 

    รวมงบประมาณ ประมาณการรายจ่าย  ตัง้ไว้ทั้งสิน้   30,000,000.00  บาท 

    และได้อ่านรายละเอียดของร่างงบประมาณรายจ่ายทุกรายการในแต่ละ 

    แผนงานไปจนจบร่าง  เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า สมาชิกสภา อบต.หัวทุ่ง ทุกท่านก็ได้รับทราบ 

    รายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

    2567  ไปแล้วนะครับ ฉะนั้นในการพิจารณาในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ 

    ก่อนที่จะอภปิราย  กระผมก็ขออนุญาตให้เลขานุการสภา อบต. หัวทุ่ง  ได้ช้ีแจง 

    รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายให้สมาชิกสภา อบต.  

    ได้รับทราบก่อนนะครับ 

นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์ ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่าง 

(เลขานุการสภาฯ)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการแปร

    ญัตติ การกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ  การยื่นเสนอคำแปรญัตติ



 

 

6 

    การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

    ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

    พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่า  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน  ก็คงเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    แล้วนะครับ  ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2567  วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ มีสมาชิก อบต. ท่านใดมี

    ข้อสงสัยหรือจะเสนออภิปรายในรายละเอียดในเรื่องใดบ้าง  ถ้าหากมีก็ขอเชิญ  

    เสนออภิปรายต่อที่ประชุมได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิก  อบต. ท่านใดเสนออภปิราย 

ประธานสภาฯ    จงึกล่าวว่า  เมื่อไม่มีสมาชิก อบต. ท่านนใดเสนออภปิราย  ดังนั้นใน 

    การพิจารณา  วาระที่ 1  นี้  กระผมจึงขอมติที่ประชุมด้วยว่าสมาชิก อบต. 

    ท่านใดเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัว  

    ทุ่ง เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตามร่างที่ 

เสนอนี้  โปรดยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ เป็นเอกฉันท์  8 เสียง 

     งดออกเสียง  0 เสียง 

     ไม่เห็นชอบ  0 เสียง 

ประธานสภาฯ   จึงกล่าวว่า  เป็นอันว่า มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบและรับหลักการแห่งร่าง

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2567  เป็นเอกฉันท์ 

นะครับ  ต่อไปจะเสนอหารือเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิก

ท่านใดเห็นสมควรจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้  จำนวนกี่คน   ก็ขอให้เสนอ

ต่อที่ประชุมได้เลยนะครับ 

นายสมพูล  จันทะวะฤทธิ์ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า  กระผมเห็นสมควรใหต้ั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่  5) ไว้  จำนวน  3  คน  ครับ 

 ผู้รับรอง   1. นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) 

     2. นายปัญญา  ตน้แปะ  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่า มีท่านใดจะเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ครับ  ถ้ามีก็ขอเชญิ 

    เสนอต่อที่ประชุมได้  ถ้าไม่มี  กระผมก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยตามคำเสนอ 

    ของนายสมพูล จันทะวะฤทธิ์  นะครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเสนอต่อที่ประชุมอีกว่า  ต่อไปจะเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง 

    คณะกรรมการแปรญัตติ  ตามลำดับจากคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 ท่านใดเห็นสมควร 

จะเสนอรายชื่อสมาชิก อบต. ผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1  ขอให้

เสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ 
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นายทองแดง  คำมะบาล กระผมขอเสนอรายช่ือ  นายกุศล  สุโพธิ์ รองประธานสภาฯ   เป็น 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่  6) คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1  ครับ 

 ผู้รับรอง   1. นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) 

     2. นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์   (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) 

ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอรายชื่อคนอื่นอีกหรอืไม่ครับ  ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก  

ประธานสภาฯ   จงึกล่าวว่า  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก  ก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตาม 

    คำเสนอของนายทองแดง คำมะบาล  นะครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวเสนอว่า  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  2 

    ก็ขอเชิญเสนอรายช่ือได้เลยครับ 

นายสมพูล  จันทะวะฤทธิ์ กระผมขอเสนอรายชื่อ  นายทองแดง คำมะบาล  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6) 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 ครับ 

 ผู้รับรอง   1. นายศริิพล  หนิกอก  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) 

     2. นายปัญญา  ตน้แปะ  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) 

ประธานสภาฯ    มีท่านใดจะเสนอรายชื่อคนอื่นอีกหรอืไม่ครับ  ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก 

ประธานสภาฯ   จงึกล่าวว่า  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก  ก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตาม 

    คำเสนอของนายสมพูล จันทะวะฤทธิ์  นะครับ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  3  ซึ่งเป็น 

    คนสุดท้ายนะครับ  ท่านใดเห็นสมควรเสนอรายชื่อผูใ้ดเป็นคณะกรรมการแปร 

    ญัตติคนที่  3  โปรดเสนอชื่อต่อที่ประชุมได้เลยครับ 

นายศิริพล  หินกอก  กระผมขอเสนอรายช่ือ  นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5)  เป็น 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

 ผู้รับรอง   1. นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) 

     2. นายทองแดง  คำมะบาล (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6) 

ประธานสภาฯ   จึงกล่าวว่า  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ใดอีกหรือไม่ครับ  ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอต่อ

    ที่ประชุมได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก 

ประธานสภาฯ   จงึกล่าวว่า  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก  ก็จะถือว่ามตทิี่ประชุมเห็นด้วย 

    ตามคำเสนอของนายศิริพล  หินกอก  นะครับ  เป็นอันว่า  การเสนอรายชื่อเพื่อ

    แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติก็ครบจำนวน 3 คน  แล้วนะครับ  คือ 

     1. นายกุศล  สุโพธิ์  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4) 

     2. นายทองแดง  คำมะบาล (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6) 

     3. นายสมพูล  จันทะวะฤทธิ์ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) 
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    ต่อไปกระผมก็ขอหารือที่ประชุมว่า  จะกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ

    ไว้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่  ท่านใดเห็นสมควรกำหนดไว้อย่างไร  ก็ขอเชิญเสนอ

    ต่อที่ประชุมได้เลยนะครับ 

นายปัญญา  ต้นแปะ  กล่าวเสนอว่า  กระผมเห็นสมควรกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติไว้ 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) ระหว่างวันที่ 12 - 16  สงิหาคม  2566  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น. 

    ของทุกวันนะครับ 

 ผู้รับรอง   1. นายสมพูล  จันทะวะฤทธิ์ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) 

     2. นายศริิพล  หนิกอก  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใด  เห็นสมควรเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ  ถ้าหากมีก็ขอ

    เชญิเสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนออีก 

ประธานสภาฯ   จึงกล่าวว่า  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนออีก  จึงถือว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยตามคำเสนอ

    ของนายปัญญา ต้นแปะ  นะครับ  ท่านผู้บริหาร หรอืสมาชิก อบต. ท่าน 

    ใดจะยื่นหนังสอืขอแปรญัตติ  ก็ขอใหย้ื่นหนังสอืตามแบบที่ระเบียบกำหนด  ณ   

    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งนะครับ  โดยยื่นได้ตาม วัน  เวลา  ที่

    มติที่ประชุมได้กำหนดไว้  ตั้งแต่วันที่  12 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่   16  

    สิงหาคม  2566  เวลา  08.30 - 16.30  น.  ของทุกวันนะครับ 

นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์ กล่าวเสนอว่า  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เพื่อชีแ้จงข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 

(เลขานุการสภาฯ) เรื่อง การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งการนัดครั้งแรกทางเลขานุการ

สภาจะเป็นคนนัดเรียกประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งประธานกรรมการแปรญัตติเละ

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ส่วนนัดครั้งที่  2  ก็จะเป็นหน้าที่ของ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู้นัดประชุมโดยจะเชิญผู้ที่ เสนอขอแปร

ญัตติและผู้ที่ เกี่ยวข้องมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไป ส่วนการนัดประชุม

พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่  3  ขั้นลงมติ

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ      

พ.ศ. 2567  ท่านประธานสภา อบต. จะมีหนังสือแจ้งเชิญนัดประชุมสภา 

อบต. ครั้งที่  2  อีกครั้งหลังจากคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ  วันนี้จึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมกันครั้ง

แรกในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการ อบต.หัวทุ่งนะคะ 

ที่ประชุม   รับทราบทั่วกัน 

3.2  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ิน จำนวน 1 คน  (แทนตำแหน่ง

ที่ว่าง) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
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จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  8 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ ชี้แจง

รายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและดำเนนิการต่อไป 

นางสาวพัชร ี สีมาพล ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทุ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561      

ข้อ  8  ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเกิดความเข้าใจ  ซึ่งเดิม สภา อบต.หัวทุ่ง ได้

คัดเลือกสมาชิกสภา อบต. จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.     

หัวทุ่ง ตามคำสั่ง อบต.หัวทุ่งที่  13/2565  ลว  14 มกราคม  2565  ดังนี้ 

1. นายสมพูล  จันทะวะฤทธิ์   (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) 

2. นายศิรพิล  หินกอก  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) 

3. นายสากล  ไพรวัน  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) ซึ่งได้เสียชีวิตลง เมื่อ

วันที่  29 เมษายน  2566 ทำให้ตำแหน่งว่างลง ดังนั้นจึงต้องเสนอให้สภา 

อบต.หัวทุ่ง ได้พิจารณาคัดเลือก สมาชิก อบต. 1 คน เพื่อเสนอให้นายก 

อบต.หัวทุ่ง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.หัวทุ่ง แทนตำแหน่งที่

ว่างลงต่อไป 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่า  สมาชิก อบต. ทุกท่านก็ได้รับทราบรายละเอียดแล้วนะครับ ดังนัน้ จงึ 

ขอให้ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือก เพื่อแต่งตั้งให้เป็น

คณะกรรมการพัฒนา อบต.หัวทุ่ง ต่อไป ท่านใดเห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้ใด ก็

ขอเชญิเสนอได้เลยครับ 

นายทองแดง คำมะบาล กระผมขอเสนอรายช่ือ  นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) เป็น 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6) คณะกรรมการพัฒนา อบต. หัวทุ่ง ครับ 

 ผู้รับรอง  1. นายปัญญา  ตน้แปะ  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) 

    2. นายสมพูล  จันทะวะฤทธิ์ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีผู้ใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรอืไม่ครับ ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก 

ประธานสภาฯ จึงกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก ก็จะถือว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยตาม

คำเสนอของนายทองแดง  คำมะบาล นะครับ 

 3.3  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 1 คน  (แทนตำแหน่ง

ที่ว่าง) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 

นางสาวพัชร ี สีมาพล ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

อบต. หัวทุ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 ขอ้  28  ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อเกิดความเข้าใจ  ซึ่งเดิม สภา อบต.

หัวทุ่ง ได้คัดเลือกสมาชิกสภา อบต. จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา อบต. หัวทุ่ง ตามคำสั่ง อบต.หัวทุ่งที่  15/2565  

ลว  14  มกราคม  2565  ดังนี้ 

1. นายกุศล  สุโพธิ์    (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4) 

2. นายปัญญา  ต้นแปะ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) 

3.นายวิชัย  เวฬุวนารักษ์ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) ซึ่งได้ลาออก เมื่อวันที่  

3  พฤษภาคม  2566  ทำให้ตำแหน่งว่างลง ดังนั้นจึงต้องเสนอให้สภา อบต.

หัวทุ่ง ได้พิจารณาคัดเลือก สมาชิก อบต. 1 คน เพื่อเสนอให้นายก อบต.หัวทุ่ง 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หัวทุ่ง แทน

ตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่า  สมาชิก อบต. ทุกท่านก็ได้รับทราบรายละเอียดแล้วนะครับ ดังนัน้ จงึ 

ขอให้ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือก เพื่อแต่งตั้งให้เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หัวทุ่ง ต่อไป ท่านใด

เห็นสมควรเสนอรายชื่อผูใ้ด ก็ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์ กระผมขอเสนอรายช่ือ  นายทองแดง คำมะบาล  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6) เป็น 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หัวทุ่ง ครับ 

ผู้รับรอง  1. นายศิรพิล  หนิกอก  (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) 

    2. นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ   (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีผู้ใดจะเสนอรายชื่ออื่นอีกหรอืไม่ครับ ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก 

ประธานสภาฯ จึงกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออื่นอีก ก็จะถือว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยตาม

คำเสนอของนายสมพูล จันทะวะฤทธิ์ นะครับ 

 ต่อไปก็จะได้ส่งรายชื่อให้ทางท่านนายก อบต.หัวทุ่ง ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอแจ้งข้อรราชการใดต่อที่ประชุม

หรอืไม่ ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ 
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นายบุญกว้าง กุลสุวรรณ์ กล่าวแจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่นักจัดการงานทั่วไปได้แจกเอกสารรายงาน 

(รองนายก อบต.) ข้อมูลเรื่องโครงการธนาคารขยะของ อบต.หัวทุ่ง ให้ทุกท่านได้รับทราบไปแล้ว

นั้น ก็ขอให้สมาชิก อบต. และผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้ช่วยกันรณรงค์และ

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกครอบครัวร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบทุกครัวเรือน

ด้วยนะครับ เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อพี่นอ้งประชาชนอย่างแท้จรงิ 

นายณรงค์ สีสุจารย์ กล่าวขอบคุณท่านสมาชิก อบต. และผูน้ำชุมชนทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมโดย 

(รองนายก อบต.) พร้อมเพรียงกันในวันนี้ นโยบายผู้บริหาร อบต. ว่าจะดำเนินการขอใช้จ่ายเงิน

สะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านบริการสาธารณะให้กับประชาชนในตำบลหัวทุ่งที่

ยังมีความจำเป็นเดือดร้อนอีกหลายโครงการ ช่วงนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ

ประมาณการของกองช่าง ก็ขอให้สมาชิก อบต. ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ ใน

การออกสำรวจพื้นที่เพื่อทำรูปแบบประมาณการด้วยนะครับ 

นางสาวยุภาพร  แสงดารา กล่าวเสนอแจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางกองการศึกษาฯ กำลังกำหนดจัดโครงการ 

(ผอ.กองการศึกษาฯ) ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพิธีกร พิธีการทางศาสนา ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 

2566 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจและผู้นำชุมชนเข้าร่วมอบรม

ด้วยนะคะ  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำพิธีการทางศาสนาเข้ามาเรียนรู้

ทดแทนเพิ่มเติมกับผูสู้งอายุที่ชราภาพแล้วค่ะ 

นายบุญคง  สีเสน ขออนุญาตเสนอแจ้งต่อที่ประชุมว่า  เนื่องจากเห็นว่าอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) ซึ่งมีขนาดใหญ่ อยู่ด้านหลังที่ทำการ อบต.หัวทุ่ง ในแต่ละปีชาวบ้านก็ มาใช้

ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี  จึงอยากขอฝากให้ทาง อบต. ช่วย

พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานท่าน้ำสำหรับให้ประชาชนได้

ใช้ประโยชน์ในการลอยกระทงดว้ยนะครับ 

นายบุญกว้าง  กุลสุวรรณ์ กล่าวชี้แจงว่า ทาง อบต. ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา อบต. เรียบร้อย 

(รองนายก อบต.) แล้ว รอเพียงจัดหางบประมาณมาดำเนนิการในลำดับต่อไป 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรอืไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอ กระผมขอ

ปิดการประชุมไว้เพียงเท่านีน้ะครับ 

เลิกประชุม  เวลา  12.00  น. 

     (ลงชื่อ)      สุภนิดา  ซื่อสัตย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์) 

               เลขานุการสภา อบต.หัวทุ่ง 

        

      (ลงช่ือ)      กุศล   สุโพธิ์         

            (นายกุศล     สุโพธิ์) 

                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        
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  (ลงช่ือ)     สมพูล   จันทะวะฤทธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          (นายสมพูล   จันทะวะฤทธิ์)  

                                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                  (ลงช่ือ)       ทองแดง   คำมะบาล 

                                                            (นายทองแดง   คำมะบาล) 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

   

  

 


